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    สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกานายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่
หนึ่ง ขึ้นบัลลังก์เปิดประชุมและเปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาหารือเรื่องปัญหาในพื้นทีแ่ละปัญหาที่อยู่ในกระแส
ความสนใจหนา้สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ อาทินายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ หารือถึง
การให้บริการด้านการสาธารณสุขภายในสภาผู้แทนราษฎร หลังจากมขี่าวปรากฏออกไปจากกรณีของนายสกล 
สนธิรัตน์ ช่างภาพเครือเนชั่นป่วยแล้วไม่ได้รับการดูแล เพราะต้องกันรถพยาบาลให้กับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งทําให้ประชาชนมองมาแล้วไม่ดี ตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหน็ว่าถ้า
เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรควรจะรีบให้การช่วยเหลือทันที   
         ประเด็นหารือนี้นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่า สํานักเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรได้ทําข้อตกลงกับโรงพยาบาลพระมงกุฎก่อนหน้านี้ไว้แล้วว่า ในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะ
เป็นสมาชิกรัฐสภาหรือข้าราชการและประชาชนทั่วไปจะต้องให้ยาทุกชนิดเท่าเทียมกัน พร้อมกับกําชับว่าให้
ดูแลเหมือนกัน และล่าสุดขณะนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรเองก็ได้มีรถพยาบาลฉุกเฉินมาจอดเพิ่มอีก 1 คนั 
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการรักษาผู้ป่วยกรณีกะทันหนั 
 ภายหลังการหารือที่ประชุมฯได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามดังนี้ 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถามโดยนายศิริโชค โสภา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ว่า ตามกรณีพิพาทตามเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านนั้น เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอยู่ในความสนใจของ
ประชาชนเป็นจํานวนมาก รัฐบาลจะได้ดําเนินการดูแลปัญหานี้อย่างไร โดยเฉพาะประเด็นการให้สัมภาษณ์
ของบุคคลต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยหรือฝา่ยประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศได้ โดยการถามครั้งนี้นายศิริโชคได้นําคลิปทหารใช้อาวุธสงคราม และภาพความเสียหายที่ชายแดน 
ซึ่งอ้างว่าเป็นการกระทําของทหารกัมพูชามาประกอบการถามกระทู้ด้วย นายศิริโชคกลา่วด้วยว่ากรณีปัญหา
ปราสาทเขาพระวิหาร  หากสังเกตพฤติกรรมที่ผ่านมาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้อง
ยอมรับว่าคนไทยจํานวนไม่น้อยรู้สึกผิดหวังเพราะไม่ได้ทําหน้าที่รัฐมนตรขีองประเทศไทย แต่ทําตามใบสั่งของ
นายใหญ่ท่านหนึ่ง ก็หวังว่าปีใหม่นี้จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นด้วยการบริหารราชการโดยอาศัยกระทรวง
ต่างประเทศเป็นหลักและยึดประโยชน์ประเทศมากกว่าคนใดคนหนึ่งโดยระบุว่า สองปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์
เขมรรุกรานไทยและยิงกระทบกระทั่งจนทําให้เกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่าย แต่คนที่อยู่แดนไกลกลับใหส้มัภาษณ์
สื่อต่างชาติพูดเสมือนว่าไทยไปรุกรานกัมพูชา และถูกกล่าวหาว่ายิงเพื่อนบ้านและยิงทหารตัวเอง แต่หลังจาก
ที่นายสุรพงษ์มารับตําแหน่งไม่นาน นายต๊ิด โส เที๊ยะ รองหัวหน้าหน่วยฝ่ายข่าว และตอบโต้เร็ว สํานัก
นายกรัฐมนตรกัีมพูชา ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นว่า เพราะรัฐบาลชุดก่อนให้รุกรานกัมพูชาด้วยการยิงปืนใหญ่
เข้าใส่ จึงขอถามว่า ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ทําหนังสือชี้แจงหรือไม่ซึ่งถ้าไม่ช้ีแจงก็เท่ากับว่ายอมรับ 
และอาจจะทําให้กัมพูชานําไปใช้เป็นข้ออ้างในศาลโลกว่าไทยยอมรับว่าไปรุกรานจริง 
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอบกระทู้เบ้ืองต้นว่า การที่บอกว่า
ตนรับใช้พ.ต.ท.ทักษิณนั้นยอมรับว่าใช่ เนื่องจากท่านให้คําปรึกษาชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้กับผมได้
เป็นอย่างมาก สําหรับเหตุการณ์ปะทะกันในพื้นที่ระหว่างประเทศที่มีประชาชนบาดเจ็บนั้น รัฐบาลชุดนี้ไม่ 
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ต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคต และกรณีการต่อสู้คดีปราสาทเขาพระวิหารในปี ๒๕๐๕ ไทยเราได้
สูญเสียปราสาทเขาพระวิหาร โดยศาลโลกได้ตัดสินไปแล้ว เรื่องนี้ต้องกลับไปถาม ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อดีต
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูเนื่องจากเป็นหัวหน้าทีมทนายในครั้งนั้นและก็ถูกศาลโลกตัดสินแพ้คดีเรียบร้อย 
ส่วนกรณี การให้สัมภาษณ์ของนายติ๊ด โส เที๊ยะ นั้นเป็นการให้สัมภาษณโ์ดยไม่ใช่การประท้วง จึงไม่ต้องทํา
หนังสือชี้แจง 
นายศิริโชค กล่าวต่อว่า ไม่คิดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมีวุฒิภาวะเท่านี้ ในกรณกีารให้
สัมภาษณ์ของคนในรัฐบาลกมัพูชาที่ว่าไทยไปรุกรานอธิปไตยคือ ในพื้นที ่๔.๓ ตารางกิโลเมตร ถ้าไทยไม่ตอบ
โต้เลยก็เท่ากับว่าไม่ได้ทําหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทย และยืนยังแอ่นอกยอมรับกลางสภาว่าไม่ได้ตอบโต้ จึง
เห็นว่าควรรีบไปทําหนังสือตอบโต้โดยเร็วเพื่อเป็นหลักฐานว่าไทยไม่ได้ไปรุกรานประเทศกัมพูชา นอกจากนี้อยู่
ดีๆรมว.ต่างประเทศไทย ก็ใหส้ัมภาษณ์ว่า มองตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งแลว้ว่าคดีปราสาทเขาพระวิหารนี้ไทยมี
แต่แพ้กับเสมอตัว พูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเนื่องจากที่ผ่านมากัมพูชาก็พยายามจะเอาไทยไปฟ้องศาล
โลกอยู่ และถ้าศาลตัดสินยกฟ้องเท่ากับไทยชนะทุกคดีมีแต่ชนะกับแพ้ ไม่มีเสมอ ทําไมถึงขี้ขลาดไมก่ล้าไปสู้ 
และยังจะไม่ไปเบิกความในเดือนเมษายน แม้จะพลิกลิ้นในตอนหลัง มีเจตนาอย่างไร 
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศช้ีแจงว่า ควรฟังให้จบกระบวนการ
ทางความคิดในการให้สัมภาษณ์ของตนก่อน โดยอย่าไปหยิบยกประเด็นมาตีความเองอย่างไม่เข้าใจ ซึง่จะเห็น
ว่าตนพยายามพูดให้สังคมเขา้ใจผลสรุปสุดท้าย เนื่องจากตนได้รับรายงานว่าคดีนี้ที่เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลเดิมมา
ก่อนรัฐบาลปัจจุบัน รัฐบาลนีเ้ข้ามารับงานต่อก็มองว่าแนวทางที่ศาลโลกจะตัดสินในกระแสที่ออกมากม็ีอยู่ 4
แนวทาง คือ ๑. ศาลอาจจะไม่มีอํานาจพิจารณาคดีและแทงจําหน่ายคดี ๒. ศาลรับพิจารณาคดีและตัดสินตาม
ท่าทีไทยคือตามมติครม.เมื่อปี ๒๕๐๕ ๓. ศาลอาจจะรับพิจารณาคดีและตัดสินตามท่าทีของประเทศกัมพูชา  
๔. ตัดสินแบบกลางๆ โดยไมอิ่งท่าทีทั้งของไทยเราและของกัมพูชา ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่า ถ้าเป็นไปตามแนวทาง
ที่ ๑. ก็คือเสมอตัว ถ้าเป็นไปตามแนวทางที่ ๒.ก็คือเจ๊า ซึ่งทั้งสองกรณีอาจมองว่าเราชนะคือเสมอตัว แต่
แนวทางที่ ๓ และแนวทางที ่๔ นั้นสรุปง่ายๆ ก็คือความพ่ายแพ้นั่นเอง ซึ่งตนพยายามอธิบายภาษาไทยให้
ชาวบ้านเข้าใจอย่างชัดเจน เนื่องจากเห็นว่าความรู้ ความเข้าใจของประชาชนนั้นบางครั้งอาจจะมีน้อยและ
ตามไม่ทันความคิดในเรื่องดังกล่าว และเรื่องนี้ถ้ามติเป็นไปตามมติครม พ.ศ. ๒๕๐๕ ก็จบ แต่เอ็มโอยู ที่เกิดใน
สมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ กลับไปยกเรือ่งปักปันเขตแดนมาอีก จริงๆ เราอยู่กันดีอยู่แล้ว ไม่อยากกล่าวถึง
เรื่องที่ผ่านมา จึงขอเรียกร้องฝ่ายค้านและประชาชนคนไทยทุกคนต้องยืนเคียงข้างกัน ต้องเอาความจริงมา
พูดคุยกัน อย่านําเรื่องนี้พาไปสู่เป็นประเด็นทางการเมือง ซึ่งไหน ๆไทยเราก็จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว 
เราต้องอยู่กันฉันท์พ่ีน้องในกลุ่มอาเซียน ต้องพึ่งพากันอย่างสงบสุข ถ้ามวัแต่ทะเลาะกันจะมีประโยชน์อะไร 
เราควรที่จะระดมสมองคิดร่วมกันเพื่อช่วยกันดูแลประชาชนและประเทศชาติดีกว่า 
นายศิริโชคกลา่วเพิ่มเติมว่า นายสุรพงษ์คงไม่ได้อ่านคําฟ้อง ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเกิดอะไรขึ้นในศาลโลก อ่านแต่ใน
เอกสารที่ส่งให ้และถ้าไปดูจะเห็นว่ากัมพูชายื่นเอกสารฟ้องไทยนั้นไม่เหมาะสมโดยใหศ้าลโลกเอาแผนที่ใน
ภาคผนวกหนึ่งมาพิพากษาเป็นเขตแดน คือไทยต้องสูญเสียพ้ืนที่ ๔.๓ ตารางกิโลเมตรไป แต่ศาลไม่เชื่อตามนั้น 
และจากข้อมูลของหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ก็ระบุว่า มีการตกลงแบ่งผลประโยชน์กรณีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ระหว่างแก๊สกับน้ํามันในอ่าวไทยแล้ว คือไทยได้รับผลประโยชน์ ๘๐ เปอร์เซนต์ ประเทศกัมพูชา 
๒๐ ในฝั่งที่ใกล้กับไทย ส่วนตรงกลางนั้นได้รับคนละ ๕๐เปอร์เซนต์ และประเทศกัมพูชาจะได้รับ 80 
เปอร์เซนต์ ไทยได้รับ ๒๐ ในฝั่งที่ใกล้กับประเทศกัมพูชา จึงอยากให้นายสุรพงษ์ยืนยันกับคนไทยทั้งประเทศ 
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ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามสื่อของพนมเปญเผยแพร่ และยืนยันการทํางานในฐานะรัฐมนตรีจะไม่
ช่วยเหลือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในอ่าวไทยด้วย 
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ช้ีแจงว่า ตนมักจะถูกกล่าวหาว่ามี
ผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลเรื่อยมา และรู้ว่าประเด็นนี้ต้องเป็นประเด็นการเมืองที่จะถูกกล่าวหา จึงต้อง
อ้างถึงเอ็มโอยูปี ๒๕๔๔ ที่มกีารพูดถึงพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิที่ผ่านมาได้ทําการยกเลิกเอ็ม
โอยู นี้ไปแล้ว และไม่ได้แจ้งให้กัมพูชาทราบ และมีรฐัมนตรีคนหนึ่งเดินทางไปกัมพูชาพร้อมแผนที ่เพราะรู้ทัน
ว่าฝ่ายค้านคิดอย่างไร รัฐบาลชุดนี้เลยไม่ทาํอะไร ไม่แตะต้องเอ็มโอยูเลย สถานภาพพื้นที่ทับซ้อนจึงเป็นไป
อย่างมติคณะรัฐมนตรีเดิมอยูไ่ม่มีการดําเนินการอย่างใด และที่กล่าวหาครอบครัวพ.ต.ท.ทักษิณได้ประโยชน์
ต่างๆนั้นส่วนนี้ก็อยากให้เอาหลักฐานมาพูดกันอย่ากล่าวหากันลอย ๆ ส่วนที่คิดว่าผมไมก่ล้านําคณะไปสู้คดี 
สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์นั้นไม่จริง เนื่องจากมีการนําคณะไป แต่ไปนั่งดูเพราะหัวหน้าศาลของกัมพูชาและไทย
ก็พูดฝรั่งเศส ผมไปนั่งฟังไม่รู้เรื่องแม้แต่นิดเดียว ไปนั่งก็ไม่มีประโยชน์ แต่เมื่ออยากให้ไปผมก็จะใช้งบประมาณ
แผ่นดินเดินทางร่วมคณะไป จะไปนั่งฟังไปให้กําลังใจ และจะเอาสื่อมวลชนไปด้วย อย่างไรก็ตามอยากให้เรื่อง
นี้ยุติกันด้วยเหตุผลอย่ามากลา่วหาว่าผมใจเสาะไม่สู้ ชีวิตผมไม่เคยกลัวใคร พร้อมที่จะสู้เพื่อประเทศชาติ เพื่อ
ประชาชนไม่ได้คิดถึงประโยชน์ส่วนตน ไม่เคยคิดหาประโยชน์บนน้ําตาของประชาชน 

สําหรับกระทู้ถามสดนี้ แกนนาํพรรคประชาธิปัตย์หลายคนได้ลุกขึ้นประท้วงและใช้สิทธ์ิถูกพาดพิง
หลายคนไม่ว่าจะเป็นนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวช้ีแจงว่า เรื่องนี้ไม่มีจุดเริ่มต้น
จากรัฐบาลชุดที่แล้ว แต่เกิดจากที่กัมพูชานําเรื่องขึ้นศาลโลก รัฐบาลของตนก็พยายามสกัดไม่ให้กัมพูชาขึ้น
ทะเบียนปราสาทพระวิหารเพียงฝ่ายเดียวจนนําไปสู่กัมพูชาสร้างสถานการณ์ใช้กําลัง มีการปะทะบริเวณ
ชายแดน จนเป็นเงื่อนไขนําไปสู่ศาลโลก สําหรับประเด็นที่รัฐมนตรีระบุว่า มีแต่เจ๊ากับแพ้นั้น เห็นว่าหากศาล
วินิจฉัยไม่เป็นไปตามที่กัมพูชาต้องการก็จะนําไปสู่การเจรจา ๒ ฝ่ายในการจัดทําเขตแดน เป็นไปตามหลักการ
ของเอ็มโอยูปี ๒๕๔๔ เรื่องปักปันเขตแดน ส่วนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่แม้รฐับาลชุดนี้อ้างว่าไม่ได้แตะ
ต้องเอ็มโอยูปี ๒๕๔๔ แต่เชื่อว่ารัฐบาลไม่กล้ายืนยันว่า ๑ ปีที่ผ่านมาไม่มใีครในรฐับาลไปพบปะกับผู้นํากัมพูชา
หรือบริษัทน้ํามัน โดยมีการพูดถึงน้ํามันและแก๊ซ  ด้านนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีของพรรค
ประชาธิปัตย์ ก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงเหตุที่นายสุรพงษ์ พาดพิงถึงม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อดีตหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์และเป็นหัวหน้าทีมกฎหมายทีต่่อสู้ในศาลโลกปี ๒๕๐๕ว่าไม่มีความยุติธรรมกับ ม.ร.ว.เสนีย์ ที่มี
การพาดพิงถึง เนื่องจากขณะนั้นม.ร.ว.เสนีย์ ไม่ได้มีความประสงค์ว่าความคดีนี้ แต่เนื่องจาก จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ขอร้องให้ว่าความให้ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐแมแ้ต่บาทเดียว แต่ใช้
เงินส่วนตัวต่อสู้ ซึ่งถือว่า ม.ร.ว.เสนีย์ ทําความดีให้ประเทศก็ควรยกย่องคนดีที่ทําประโยชน์ให้บ้านเมืองด้วย  
กระทู้ถามสดที่ ๒ เรื่อง การให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนถามโดยนายชาดา 
ไทยเศรษฐ ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา ว่าตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวกรณี
ช่างภาพเครือเนชั่นมีอาการป่วยกะทันหัน ขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารรัฐสภา โดยแพทย์และพยาบาล
ประจํารัฐสภาได้ทําการตรวจอาการเบื้องต้นและตัดสินใจให้นําตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล แต่มีการนํารถ
ฉุกเฉินไปส่งตัวผู้ป่วยล่าช้า จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความวิตกกังวลถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขและ
การแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน จึงอยากให้มกีารทบทวนระเบียบการให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์
ฉุกเฉินแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการรับการรักษา อยากทราบว่ารัฐบาลจะมีแนวทาง
ดูแลอย่างไร และการประกันตนนั้นจําเป็นหรือไม่ที่ผู้ป่วยฉกุเฉินต้องไปโรงพยาบาลที่ประกันตนเท่านั้น 
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นายแพทยช์ลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุขตอบว่า ระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น
กระทรวง ฯได้วางระบบไว้อย่างชัดเจน ตามกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ปี ๒๕๕๑ ซึ่งได้มอบหมายให้สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินประสานงานกับทุกหน่วยงานที่จะดูแลไม่ว่าผู้ป่วยจะใช้สิทธ์ิอะไร ได้วางระบบไว้ทั้งหมด 
ยกตัวอย่างในรัฐสภาเองก็ได้เลือกการทําประกันหมู่โดยได้ประสานโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าดูแลและจัด
เจ้าหน้าที่ดูแลเบื้องต้นได้ สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับช่างภาพประจํารัฐสภานั้น เมื่อผู้ป่วยมีอาการได้นั่งฟุบ
อยู่บริเวณอาคารรัฐสภา ๑ โดยมีการประเมินผลของอาการเบื้องต้นว่า ผู้ป่วยอยู่ในภาวะเร่งด่วนที่รอการดูแล
และต้องไปได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยก็ยังคงสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ ผู้ป่วยบอกว่าเค้ามี
สิทธ์ิที่รพ.กลาง เจ้าหน้าที่ก็ไปส่งที่รพ.กลาง ก็แจ้งให้ทราบ และขอย้ําว่าอีกครั้งว่าการปฏิบัติการต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉินต้องใหบ้ริการอย่างทั่วถึงใกล้ที่ไหนให้ไปโรงพยาบาลนั้นโดยไม่ต้องถามสิทธ์ิ โดยจะมีสถาบันสุขภาพ
แห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบส่งต่อรพ.ที่ผู้ป่วยสังกัดเอง 
นายชาดา ถามต่อว่ามีการทบทวนระเบียบการให้บริการเท่าเทียมและทัว่ถึงกันอย่างไรโดยเฉพาะรถพยาบาล
ของรัฐบาลไม่ใช่รถของเอกชนเช่น ปอเต๊กต๊ึง ให้มีความเทา่เทียมกัน 
นายแพทยช์ลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุขตอบว่าในกระทรวงมีเครือข่ายของศูนย์
การแพทยน์เรนทรโดยติดต่อที่หมายเลข ๑๖๖๙ ทั่วประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือภูมิภาคในความ
พร้อมของรถพยาบาลที่จะไปกู้ชีพ สําหรับรถมูลนิธิต่าง ๆ ที่ไปนอกเหนือจากศูนย์การแพทย์นเรนทร คือศูนย์
เอราวัณก็จะเน้นบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและระยะอันตราย นอกเหนือจากนี้รถกู้ชีพอื่น ๆก็กําลังพยายามให้มาขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงให้ได้มากขึ้น 
นายชาดา ใหข้้อสังเกตถึงการปรับตัวหรือการปรับปรุงกฏหมายของกระทรวงฯต้องให้ดีที่สุดกว่าที่ผ่านมา
โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรการเรียนให้เด็กได้รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา ต้องคิดไปข้างหน้า
นําปัญหามาแก้ไขโดยเร็ว สําหรับในเรื่องของรถพยาบาลเช่นที่ทําเนียบรัฐบาล  หรือที่รฐัสภานั้นก็ควรจะมี
รถพยาบาลประจําทุกวันไม่ใช่มีเฉพาะวันประชุมคณะรัฐมนตรีหรือประชุมสภาเท่านั้น 
นายแพทยช์ลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุขขณะนี้ได้มอบหมายให้มีการฝึกอบรมให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น ๆ ได้มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓  เรื่องเหตุการณ์ทีผู่้ชุมนุมมีอาวธุปืนและใช้อาวุธปืนทํารา้ยเจ้าหนา้ที่รัฐ เม่ือเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถามโดยนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรค
ประชาธิปัตย์ว่า ด้วยเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคําสั่งว่านายบุญมี เริม่สุขผู้ชุมนุม
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้ถูกยิงเสียชีวิตและข้อเท็จจริงฟังได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมใช้อาวุธปืนที่มีกระสุน
ขนาด.๒๒๓ ยิงเจ้าหน้าที่รัฐ จากคําสั่งของศาลแสดงว่าผู้ชุมนุมได้ชุมนุมโดยมีคําสั่งศาลต้องปฏิบัติตาม นาย
นิพิฎฐ์ กล่าวด้วยว่า เมื่อปี ๒๕๕๕คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่งชาติ (คอป.) ได้เสนอรายงานสรุปในประเด็นหนึ่งว่า ชายชุดดํามีจริงและเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตของ
เจ้าหน้าที่และประชาชน ปรากฎว่า เมื่อ คอป.ได้มีข้อเสนอออกมา ร.ต.อ.เฉลิม บอกว่า ข้อเสนอของ คอป.ไม่มี
ผูกพันตามกฎหมายเว้นเสียแต่จะเป็นคําสั่งของศาลถึงจะปฏิบัติตาม และย้ําอีกว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงไม่
เข้าข่ายการก่อการร้าย ดังนั้น ในเมื่อศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคําสั่งชันสูตรพลิกศพ นายบุญมี เริม่สุข ซึ่ง
เสียชีวิตระหว่างการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. 
๒๕๕๓ แล้วว่า ไม่ได้มาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่มีข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้ยิงปืนกระสุน 
.๒๒๓ใส่เจ้าหน้าที่รัฐ ร.ต.อ.เฉลิม จะดําเนินการอย่างไรและที่สําคญัในปีที่มีการชุมนมุ รัฐบาลในขณะนั้นได้ 
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ขอให้ศาลพิจารณาว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงผิดต่อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งศาลก็มีความเห็นออกมาว่า เป็นการ
ชุมนุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้เกิดความ 
เดือดร้อนของประชาชน กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ก่อนที่ต่อมาจะมีการดําเนินคดีในข้อหา
ก่อการร้ายกับแกนนําการชุมนุม เมื่อเป็นอย่างนี้แกนนําในการชุมนุมทีอ่ยู่ในรัฐบาลเวลานี้ รัฐบาลจะ
ดําเนินการอย่างไร 

ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรฐัมนตรี กล่าวตอบกระทู้ว่า กรณีของนายบุญมีนั้น ศาลยังไม่ได้ระบุ
ว่าใครเป็นผู้ลงมือกระทําการ ซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้ ทําให้อัยการและพนักงานสอบสวนต้องไต่สวนเพิ่มเติม
ตามขั้นตอนต่อไป และคําสั่งของศาลที่ออกมาไม่ใช่คําพิพากษาเป็นเพียงคําสั่งตามประมวลวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา ๑๕๐ และถ้านายนิพิฎฐ์มีหลกัฐานอะไรเพิ่มเติมก็นําขึ้นไปต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ และคดีก่อการ
ร้ายก็มีการฟ้องในศาลแล้ว จะให้รัฐบาลไปดําเนินการอะไรในเมื่อศาลยังไม่ได้ตัดสินและกล่าวยืนยันว่า คนเสื้อ
แดงไม่ได้เข้าข่ายความผิดการก่อการร้ายตาม พ.ร.บ.การก่อการร้าย ซึ่งเป็นลักษณะของการชุมนุมโดยสงบ
ปราศจากอาวุธเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย จึงมีความคิดเห็นส่วนตัวว่า การชุมนุมของคนเสื้อแดงไม่มีความผิด 
ส่วนความเห็นของ คอป.ก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นแค่ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อไป 

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๔ การแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ้ถามโดยนายสุรเชษฐ์ แวอาแซ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาสว่า กรณีล่าสุดที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี เดินทาง
ไปมาเลเซีย เพือ่ติดตามข้อตกลงต่างๆ จํานวน ๕ ฉบับ ที่ทาํกับมาเลเซียพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาชายแดน
ใต้ แต่เป็นเรื่องข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในประเด็นร้านต้มยํากุ้ง และมีการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสือ่ว่ารอง
นายกรัฐมนตรมีีอาการมึนเมาระหว่างอยู่ในมาเลเซียว่าเป็นเรื่องเหมาะสมหรือไม่และอยากเรียกร้องให้รอง
นายกรัฐมนตรลีงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสัมผัสและทราบปัญหาโดยตรงจากประชาชน 
ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรฐัมนตรี ช้ีแจงเบื้องต้นในส่วนที่มีการมึนเมาว่า การด่ืมไวน์ของตน
เป็นช่วงกลางคืนที่ไปพบเพื่อนส่วนตัว ส่วนการปฏิบัติราชการเป็นช่วงเช้าซึ่งเป็นคนละวัน และยืนยันว่าการ
เดินทางไปมาเลเซียครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศมาก และจากเดิมที่กําหนดเข้าพบ
นายกรัฐมนตรขีองมาเลเซียเพียง ๑๕ นาทก็ีได้รับการขยายเวลาเป็น ๑ ช่ัวโมงเศษ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่
สามารถนํารายละเอียดการพูดคุยมาเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นมารยาททางการทูต พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีแผน
ในการแก้ปัญหาภาคใต้อย่างชัดเจน โดยในเวลา ๑๔.๐๐ น.วันนี้ก็จะการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มอบ
นโยบายจังหวัดเคลื่อนที่ โดยกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายใหร้องผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบ
พ้ืนที่เป็นรายอําเภอ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทํางาน ส่วนข้อเรียกร้องที่คุณสุรเชษฐ์ต้องการให้ตนเองลง
พ้ืนที่นั้น เป็นเรื่องส่วนตัวที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเอง 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๑ เรือ่ง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งสุขภาพบ่อน้ําพุร้อน บ้านโตนปาหนัน หมู่ 
๔ ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 
นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบกระทู้เบ้ืองต้นว่า โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ดําเนินการปรับปรุงและจัดทําโครงการมาตั้งแต่ปี 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ในวงเงินกว่า ๑๔ ล้านบาท ซึ่งในปี ๒๕๕๓ นั้นเป็นการสนับสนุนในระยะที่ ๑ วงเงิน
ประมาณ เจ็ดล้านหกแสนบาทซึ่งเป็นเรื่องของการดําเนินการในส่วนของการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม เป็นเรื่อง
ของการปรับปรุงบ่อหลักหรือบ่อแม่ ซึ่งบ่อน้ําพุร้อนแห่งนี้เป็นบ่อที่มีลักษณะเป็นบ่อน้ําพุร้อนเล็ก ๆหลายบ่อ 
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และก็ไหลมารวมกันอยู่ที่บ่อใหญ่เป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่อง การก่อสร้างบ่อแช่ตัวซึ่งจะแยกระหว่างชายและ
หญิงและมหี้องน้ําในตัวและเป็นเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์และการทําป้ายทางเข้าต่าง ๆโดยได้ตรวจสอบ 
แล้วว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างว่า ขณะนี้ในระยะที่หนึ่งปี ๒๕๕๓ นั้น ระยะเวลาในการทําสัญญา
เริ่มต้ังแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แต่ไม่ได้มีโอกาสตรวจสอบในพื้นที่ อยาก
เรียนว่าทราบได้ว่ามีปัญหาอะไร แต่จะเรียนว่าในเบื้องต้นอบจ.สตูล ได้ทําสัญญาในเรือ่งของปรับปรุงไปแล้ว
ระยะที่หนึ่งวงเงินเจ็ดล้านหกแสนบาท สําหรับในระยะที่สองในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในวงเงินงบประมาณ 
หกล้านแปดแสนบาทเศษก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินการพัฒนาในส่วนที่เหลือ ในเรื่องของห้องน้ํารวมด้าน
นอกของแหล่งท่องเที่ยว ในสว่นของบ่อแช่เท้า ในส่วนของศาลาพักผ่อนและเรื่องของการป้องกันการเซาะตลิ่ง 
ระยะที่ ๒ นี้อยู่ระหว่างการรอรับแบบแปลนอยู่ก็แจ้งให้ทราบว่า เมื่ออบจ.สตูลได้สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว
ก็ตรวจสอบทางกระทรวงการกีฬาและท่องเที่ยวขณะนี้ ยังไม่มีการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากทอ้งถิ่นหรือ
พ้ืนที่เข้ามาที่กระทรวงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนอยู่ 
โดยต้องมีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามา ในหนังสือขอรับการสนับสนนุต้องมีรายละเอียด
โครงการที่จะขอรับการสนับสนุน ต้องมีรูปแบบรายการการก่อสร้าง ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกรณี
กรณีถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ทับซอ้นหรือเป็นที่พิเศษที่จะต้องดําเนินการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนและต้องผ่าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบจากแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆก่อน  ซึ่งถ้าหากมีความจําเป็นที่จะต้องขอรับการสนับสนุน
จากส่วนกลางก็ทําตามขั้นตอนดังกล่าวได้ 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เรือ่งการพัฒนาฟื้นฟบููรณะแหล่งน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ถามโดยนาย
วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจะดําเนินการพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ําหนองใหญ่ในเขตเทศบาลตําบลไพรบึงและห้วยไฮ 
ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง ห้วยแฮด ตําบลหนองคล้า อําเภอพยุห์ ห้วยตามาย ตําบลหนองฮาง อําเภอเบญจ
ลักษณ์และคลองอีสานเขียว อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ต้ืนเขินมากและจะ
ดําเนินการได้เมื่อใด 
นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้เบ้ืองต้นว่ากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ําได้วางกรอบนโยบายในการฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องของ
ปัญหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่ที่ได้
ก่อสร้างขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายพื้นที่จํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรมทรัพยากรน้ําดูแล ได้มี
การศึกษาโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําหรือพื้นที่ชุ่มน้ําครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ๒๕ ลุ่มน้ําทั่วประเทศ โดยได้
จัดทําระเบียนแหล่งน้ําพบว่าแหล่งน้ําที่ประกาศมีจาํนวนทั้งสิ้นกว่าหนึ่งแสนแห่ง มแีหลง่น้ําใช้งานได้ปัจจุบัน
เก้าหมื่นกว่าแห่ง ไม่สามารถใช้การได้ประมาณกว่าหนึ่งหมื่นแห่ง โดยได้มีการจัดทําแผนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา
ดังกล่าวให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อ โดยขณะนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ มีโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ําต่าง ๆทั้งสิ้น ๑,๙๓๒ โครงการ อย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษที่ถามนี้จะได้รับเรื่องไป
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลอย่างเร่งด่วนตามความเหมาะสมต่อไป 

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ๒ 
ฉบับคือ  

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมและร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ 
ฉบับนี้มีความสําคัญโดยที่ผ่านมาการกระทําความผิดที่มีลกัษณะเป็นการฟอกเงินด้วยการนําเงินที่ได้จากการ 
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กระทําความผิดมากระทําการในรูปแบบต่างๆที่เป็นการฟอกเงินเพื่อนําเงินไปใช้ประโยชน์ในการกระทํา
ความผิดต่อไปอีก เป็นปัญหาเร่งด่วนที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งทุกประเทศให้ความสําคัญ  
โดยเฉพาะประเทศไทยที่ถูก คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ
(FATF) ขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวังการสนับสนุนทางการเงินต่อผู้ก่อการร้าย ทําให้สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)จําเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม
อย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการเงินของไทยในต่างประเทศในการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้น
ล่าสุดสํานักงานป.ป.ง.จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่) พ.ศ. และ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.นี้เข้ามาสู่การ
พิจารณาของรัฐสภา โดยร่างดังกล่าวสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้วและวุฒิสภาก็ได้มีมติเห็นชอบ
ร่างดังกล่าวด้วยแต่ได้มีการแก้ไขในบางประเด็นจึงได้มีการต้ังคณะกรรมาธิการร่วมกันขึ้นมาพิจารณาก่อนหน้า
นี้และกรรมาธกิารฯก็ได้มีการพิจารณาเสร็จแล้วและนํามาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้อีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งความสําคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีการปรับปรุงและกําหนด
ความผิดมูลฐานของการทําธุรกรรมต่างๆ ที่เห็นว่าอาจเข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน และปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้เป็นหน่วยงานราชการอิสระ เป็นกลาง และขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ซึ่งกําหนดให้จดัทําบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย การระงับ การดําเนินการทรัพย์สินของผูม้ีบัญชีรายชื่อก่อการร้าย 
และกําหนดขอบเขต รัฐบาลให้ความสําคัญ เนื่องจากก่อนหน้านี้ คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการ
ทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF)เคย
พิจารณาอาจขึ้นบัญชีไทยว่า เป็นประเทศที่บกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการก่อการร้าย หากไทยถกูขึ้นบัญชี จะกระทบต่อการทําธุรกรรมทางการเงิน 
ดังนั้นรัฐบาลและรัฐสภา จึงเห็นตรงกันที่จะต้องเร่งรัดกฏหมายดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ก่อนที่จะมีการประชุม 
FATF ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2556  
ในการพิจารณาครั้งนีท้ี่ประชุม ฯได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
 จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อเนื่องอีก ๒ ฉบับคือ 

- ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
และร่างนี้กรรมาธิการร่วมกันของทั้งสองสภาพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งร่างนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตัว
ร่างอาทิ ประเด็นในการสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในอํานาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ เมื่อมี
การจัดตัวผู้ต้องหาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยสํานวนการ
สอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแขวงให้ทันภายในกําหนดเวลาสี่
สิบแปดช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ผูต้้องหาถูกจับ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผู้ต้องหาจากที่จับ
มายังที่ทําการของพนักงานสอบสวน จากที่ทําการของพนักงานสอบสวนหรือจากที่ทําการของ
พนักงานอัยการมาศาลเข้าในกําหนดเวลาสี่สิบแปดช่ัวโมงนั้นด้วย 
ร่าง ฯนี้ที่ประชุมมีมติเห็นดว้ยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการร่วมกัน 

      -   ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมและเข้าสู่การ   
พิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ โดยมีเหตุผลของการแก้ไขคือ 

ตามท่ีกฎหมายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการพ.ศ ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้ครูการศึกษาพิเศษซึ่งทําการสอนคน 
 



- ๘ - 
พิการต้องมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทําให้ไม่สามารถแต่งต้ังครูที่มีวุฒิทาง
การศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีเป็นครูการศึกษาพิเศษได้ มีผลให้ครูการศึกษาพิเศษซึ่งทําการสอนคนพิการมี 
ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของบทนิยามคําว่า ครูการศึกษาพิเศษ ให้มคีวามหมายกว้าง
ขึ้นและครอบคลุมครูทีม่ีวุฒิทางการศึกษาสําหรับคนพิการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

- ร่างนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  
ปิดประชุมในเวลา ๑๕.๑๓ นาฬิกา 

 
 


